

CÔNG AN TỈNH KIÊN GIANG  
PHÒNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO  
BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 426/XDPT-CQDN

Kiên Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2020

V/v thông tin hoạt động của ứng dụng  
MyAladdinZ và dự án JAA Lifestyle

SỞ THÔNG TIN VÀ TUYÊN TRUYỀN	
ĐẾN SỐ:	3075
Ngày:	23/10/20
Chuyên:	
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Thời gian qua trên trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng, đưa ra những lợi ích phi lý khi tham gia, trong đó có ứng dụng MyAladdinZ và dự án JAA Lifestyle. Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thông tin về hoạt động của ứng dụng MyAladdinZ và dự án JAA Lifestyle đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm để phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên nhận thức, nâng cao cảnh giác, không tham gia vào các hoạt động trên.

### 1. Ứng dụng MyAladdinZ

#### a. Phương thức, cơ chế hoạt động

- Các đối tượng phát triển ứng dụng MyAladdinZ tại Việt Nam giới thiệu là sản phẩm của tập đoàn **Success Resources (Singapore)**, là tập đoàn tổ chức sự kiện giáo dục hàng đầu trên thế giới, chuyên tổ chức các sự kiện khởi nghiệp tại nhiều quốc gia; ứng dụng MyAladdinZ được xây dựng và phát triển như một sàn thương mại điện tử với tiện ích mua sắm hoàn tiền lên tới 80%.

- Về cách thức tham gia: Người muốn tham gia sử dụng ứng dụng MyAladdinZ cần tạo tài khoản trên ứng dụng, bắt buộc phải có người giới thiệu; đồng thời, phải nạp tiền vào tài khoản lần đầu tối thiểu 100 đô la Mỹ. Sau khi nạp tiền, nhà đầu tư sẽ được tham gia mua hàng, bán hàng trong hệ thống và giới thiệu nhiều lợi ích khi tham gia.

- Các đối tượng dùng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để lôi kéo huy động số đông người tham gia đăng ký mở tài khoản, nộp tiền vào ứng dụng MyAladdinZ. Người tham gia nếu giới thiệu được nhiều người khác tham gia sử dụng ứng dụng sẽ được hưởng hoa hồng theo các cấp.

#### b. Nguy cơ khi tham gia vào ứng dụng MyAladdinZ

- Ứng dụng MyAladdinZ chỉ là một sản phẩm được phát hành cho điện thoại thông minh, không có pháp nhân, đại diện thương mại, người đại diện pháp luật tại Việt Nam. Bản chất các đối tượng phát triển ứng dụng MyAladdinZ tại Việt Nam thực hiện việc huy động vốn, trả lãi theo ngày (0,2%/ ngày) bằng điểm trên ứng dụng, rút được tiền mặt hay không hoàn toàn tùy thuộc vào các đối tượng; hoạt động kinh doanh, phát triển mạng lưới người tham gia theo mô

hình đa cấp, **lấy tiền của người sau trả cho người trước**, khi không thu hút được nhà đầu tư mới, có thể bị đối tượng đánh sập ứng dụng, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền đã nạp.

- Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương xác định: Mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của ứng dụng MyAladdin có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, nhưng hiện chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên MyAladdin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; chưa có đơn vị tổ chức nào có tên MyAladdin được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

## 2. Hoạt động của JAA Lifestyle

### a. Phương thức, cơ chế hoạt động

- Hoạt động của JAA Lifestyle thực hiện trên website có địa chỉ tên miền <https://iaalifestyle.com>. Tên miền có thông tin đăng ký và server không đặt tại Việt Nam.

- JAA Lifestyle tự giới thiệu là “Dự án dành cho cộng đồng, tập trung toàn bộ vào yếu tố con người. JAA Lifestyle cho phép các thành viên cộng đồng toàn cầu chia sẻ sứ mệnh tự do tài chính thông qua mô hình tiếp thị liên kết. Mô hình này tạo ra nguồn thu nhập thụ động bền vững và tạo ra cuộc sống thịnh vượng cho cộng đồng tham gia dự án JAA Lifestyle”; chính sách hoa hồng: Tiền thưởng quảng cáo hàng năm 1000\$, tiền thưởng 10\$ cho giới thiệu thêm 01 thành viên, thu nhập thụ động 07 tầng.

### b. Nguy cơ khi tham gia vào JAA Lifestyle

- JAA Lifestyle chỉ là một dự án được lập và đăng tải trên website, không có pháp nhân, đại diện thương mại, người đại diện pháp luật tại Việt Nam. Bản chất dự án được lập ra nhằm mục đích huy động người tham gia đầu tư, đóng tiền kích hoạt tài khoản, là hình thức kiếm tiền trên mạng (MMO - make money online) thông qua mô hình đa cấp, rút được tiền mặt hay không hoàn toàn tùy thuộc vào các đối tượng lập ra trang web đó; hoạt động kinh doanh, phát triển mạng lưới người tham gia theo mô hình đa cấp, **lấy tiền của người sau trả cho người trước**, khi không thu hút được nhà đầu tư mới, có thể bị đối tượng đánh sập website, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền đã nạp.

- Bước đầu nhận định JAA Lifestyle có dấu hiệu hoạt động theo hình thức đa cấp biến tướng, yêu cầu thành viên tham gia nạp tiền vào dự án, đóng tiền kích hoạt tài khoản, đưa ra hoa hồng hấp dẫn khi giới thiệu được thành viên mới tham gia dự án.

- JAA Lifestyle chưa đăng ký dự án, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài ra, không loại trừ khả năng website được tạo ra để thu thập thông tin cá nhân của người tham gia nhằm sử dụng cho mục đích khác.



Từ phương thức, của hoạt động của ứng dụng MyAladdin và dự án JAA Lifestyle cho thấy đây là hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng, đầy rủi ro, dùng tiền của người sau trả cho người trước và người tham gia có thể mất tất cả số tiền đầu tư nếu bị lừa đảo hoặc bị khai thác thông tin cá nhân để các đối tượng lợi dụng hoạt động vào các mục đích khác. Bên cạnh đó, người tham gia khi phát hiện mình bị lừa đảo sẽ không khởi kiện được vì ứng dụng MyAladdin và dự án JAA Lifestyle không có tổ chức pháp nhân đại diện tại Việt Nam.

Trên đây là hoạt động của ứng dụng MyAladdin và dự án JAA Lifestyle Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thông tin đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nắm để tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên hiểu, biết để chủ động phòng tránh, không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia. /*hct*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: XDPT, QL.



**Thượng tá Lê Việt Tiên**